

ข้อมูลสรุปความร่วมมือไทย - จีน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย

กรมอนามัย ได้ดำเนินงานความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยมีโครงการในการดำเนินงานที่สำคัญ ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ ๒) โครงการการประชุมตามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในด้านประชากร อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ซึ่งทั้งสองโครงการได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือไว้ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านประชากร อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว (MOU in the Cooperation in the Field of Population, Reproductive Health and Family Planning) ระหว่างกรมอนามัย และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงประชากรและการวางแผนครอบครัว สาธารณรัฐประชาชนจีน (Department of International Cooperation, National Population and Family Planning Commission of China) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ทำเรื่องขยายเวลาบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และข้อตกลงความร่วมมือ(Memorandum of Agreement-MOA) ระหว่างกรมอนามัยกับนครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาชนจีน และประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านทางการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสองหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรระยะสั้นระหว่างหน่วยงาน และผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการและหรือประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองประเทศ โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

๑. ความร่วมมือด้านประชากร อนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านประชากร อนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เพื่อการจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมชมในระหว่างผู้บริหารระดับสูง ให้มีความร่วมมือในการฝึกอบรม และเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องประชากร การวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และโครงการป้องกันโรคเอดส์ โดยร่วมมือในด้านเทคโนโลยี การประกันความพอเพียงของเวชภัณฑ์ และพัฒนาเรื่องการตลาดของเวชภัณฑ์ในงานวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์

๒. โครงการพัฒนาความร่วมมือไทย - จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปี ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ริเริ่มสร้างความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบการ บูรณาการการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔ ภาค

ปี ๒๕๕๗ - กรมอนามัยได้ดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการแลกเปลี่ยนการเดินทางไปจีน และคณะผู้แทนจากจีนเดินทางมาร่วมประชุมฯ ณ ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการ นวัตกรรม ประสบการณ์ด้านงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากทั้งสองประเทศ ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ได้เดินทางมาร่วมประชุมฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลจีนได้ให้ทุนอบรมระยะสั้น สำหรับข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๔ มณฑล คือ ๑. มณฑลซานซี เมืองไท่หยวน ๒. มณฑลเสฉวน เมืองเฉิงตู ๓. มณฑลเหอเป่ย์ นครเทียนจิน ๔. มณฑลกวางตุ้ง นครกว่างโจว มีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๑) อนามัยแม่และเด็ก ๒) อนามัยผู้สูงอายุ ๓) การส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑) ระบบการจัดการมูลฝอย และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน

ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement-MOA) ระหว่างกรมอนามัย กับนครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและประสบการณ์ที่สำคัญ การศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรระยะสั้นระหว่างหน่วยงาน และการผลักดันการเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการ/ประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน

ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายใต้การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement-MOA) ระหว่างกรมอนามัย กับนครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีการดำเนินการประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขยายโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคลากร ระดับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และระดับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ ประเด็น Mother and Child Health และประเด็น elderly Health Promotion ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน

ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือไทย-จีน คณะผู้แทนจากกรมอนามัยได้เดินทางไปประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านสุขภาพพัฒนาการเด็กและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ ระหว่างกรมอนามัย และหน่วยงานสาธารณสุขของนครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประเด็นที่สำคัญในการไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การศึกษารูปแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และชุดพื้นฐานที่สำคัญ รวมทั้งการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเครื่องมือประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับประเทศ การคัดกรองข้อมูลข่าวสาร การสร้างสื่อทุกช่องทาง

ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือไทย-จีน คณะผู้แทนจากกรมอนามัยได้เดินทางไปประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านสุขภาพพัฒนาการเด็กและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขยายโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมอนามัย

ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมอนามัย โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และสถาบันปัญญาทัศน์ ได้จัดประชุมทางไกล (Zoom Meeting) กับ Ms. Wu Fan ผู้อำนวยการ Cooperation & Exchange Department และทีมจาก Tianjin Municipal Health Commission, People's Republic of China โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประเด็นการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต จากการประชุมดังกล่าว ไทยจัดทำร่าง Agreement of Technical Exchange Program ส่งให้จีนพิจารณา ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีแผนที่จะจัดทำร่าง Joint Action Plan ในรูปแบบการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-๑๙

ปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายหลิว เซียนตั่ว, Deputy Director-General, Tianjin Municipal Health Commission และคณะผู้แทนจากเมืองเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมอนามัย และร่วมการประชุมความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสมบูรณวิรัชโรทัย กรมอนามัย

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้แทนกรมอนามัยเดินทางไปประชุมความร่วมมือ ไทย - จีน ด้านส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประชุมตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านประชากร อนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว ณ กรุงปักกิ่ง และนครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมทางสุขภาพ ระหว่างกรมอนามัย และหน่วยงานสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต และเพื่อนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศมาปรับใช้ต่อยอดในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

.....

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย